
sþ. 753. Fyrirspurn
til heilbrigðisráðherra um afkomu sjúkrahúsa á árinu 1987.

Frá Margréti Frímannsdóttur.

Hver var rekstrarafkoma einstakra sjúkrahúsa á árinu 1987:
a. sjúkrahúsa sem fá rekstrarframlög úr ríkissjóði á hvern nýttan legudag;
b. 1. ríkisspítala,

2. annarra sjúkrahúsa sem fá föst framlög á fjárlögum?

Skriflegt svar óskast.

[407. mál]


